

Kiến Xương

Quyết liệt dập dịch cúm A/H5N6 trên đàn gia cầm



Lực lượng thú y phun hóa chất tiêu độc, khử trùng khu vực chăn nuôi.

Đầu tháng 7/2019, trên địa bàn xã Bình Minh (Kiến Xương) phát sinh ổ dịch cúm A/H5N6. Trước tình hình trên, UBND huyện Kiến Xương đã chỉ đạo các ban, ngành chức năng, địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp dập dịch, không để lây lan ra diện rộng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Toàn xã hiện có gần 50.000 con gia cầm các loại. Sau khi nhận được thông báo đàn

gia cầm của hộ ông Hoàng Văn Huệ (thôn Hương Ngải) và ông Nguyễn Văn Sinh (thôn Đoàn Kết) có biểu hiện bỏ ăn, ốm, chết bất thường không rõ nguyên nhân, địa phương đã nhanh chóng nắm bắt tình hình, xác minh thông tin, báo cáo với các cơ quan chức năng của huyện, tỉnh để lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời tiến hành tiêu hủy số gia cầm chết theo quy định. Sau khi có kết quả xét nghiệm đàn gia cầm ốm, chết dương

khỏe mạnh với tổng số vắc-xin đã sử dụng là 3.000 liều. Địa phương cũng đẩy mạnh tuyên truyền sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức chấp hành, đồng thời phối hợp với cán bộ y tế của huyện tổ chức tiêm khám, nắm bắt tình hình sức khỏe của 30 người liên quan đến hoạt động chăn nuôi trong vùng dịch. Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương, người chăn nuôi trên địa bàn xã Bình Minh cũng đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bảo vệ đàn gia cầm của gia đình. Ông Nguyễn Văn Sinh (thôn Đoàn Kết), một trong hai hộ chăn nuôi có gia cầm mắc dịch cúm gia cầm mắc dịch cúm gia cầm cho biết: Nhận thức được tầm nguy hiểm của dịch bệnh nên khi đàn gia cầm có hiện tượng ốm, chết bất thường, tôi thông báo ngay cho chính quyền địa phương, chấp hành tiêu hủy theo quy định, đồng thời rắc vôi bột và phun thuốc khử trùng chuồng trại, xung quanh khu vực chăn nuôi. Dịch bệnh xảy ra khiến người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn, mong nhà nước có cơ chế hỗ trợ

hợp lý để giảm bớt thiệt hại về kinh tế đối với những hộ có vật nuôi phải tiêu hủy. Bà Bùi Thị Minh Thành, Phụ trách Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Kiến Xương cho biết: Hiện nay, tổng đàn gia cầm toàn huyện có hơn 1,5 triệu con. Khi dịch bệnh phát sinh, lực lượng chuyên môn của huyện, xã đã phối hợp chặt chẽ thực hiện các biện pháp dập dịch, ngăn ngừa lây lan. UBND huyện đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo nhân dân về tác hại và sự nguy hiểm của bệnh cúm gia cầm; thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, phòng, chống dịch, hạn chế chăn nuôi thả đồng và thực hiện xuất bán gia cầm đạt tiêu chuẩn. Thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch phòng, chống bệnh cúm gia cầm để tập trung triển khai, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch tại địa phương. Khi xuất hiện vật nuôi chết bất thường chưa rõ nguyên nhân phải kịp thời báo với chính quyền địa phương xử lý theo quy định; nghiêm cấm việc giấu dịch, bán chạy gia cầm bị bệnh. Khi

ĐỒNG HUNG Tuyên dương công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019), sáng ngày 23/7, Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hưng tổ chức lễ tuyên dương công nhân lao động và cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu. Liên đoàn Lao động huyện Đồng Hưng có 15.575 công nhân viên chức người lao động, 12.066 đoàn viên sinh hoạt tại 202 công đoàn cơ sở, trong mọi ngành nghề, lĩnh vực, thành phần kinh tế. Nhiều phong trào thi đua, các cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ thu hút đông đảo đoàn viên tham gia như các phong trào: "Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giải việc nước, đảm việc nhà"... Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu, điển hình trong công tác, lao động, sản xuất. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và huyện Đồng Hưng đã trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn" cho 23 cán bộ, đoàn viên công đoàn và tuyên dương, khen thưởng 90 công nhân viên chức người lao động, cán bộ công đoàn cơ sở, giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu.

THU HIỀN

Chuyển trọng tâm sang chăm sóc lúa mùa



Nông dân xã Nguyễn Xá (Đồng Hưng) dặm lúa mùa.

* Vụ mùa năm 2019, huyện Đồng Hưng phấn đấu gieo cấy 11.503ha. Nhờ tập trung chỉ đạo, điều hành sản xuất, thực hiện tốt các giải pháp đề ra nên đến nay toàn huyện đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa mùa, chuyển trọng tâm sang chăm sóc. Mặc dù được gieo cấy đúng lịch thời vụ nhưng do thời tiết nắng nóng kéo dài trên diện rộng đã ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Vì vậy, để lúa sinh trưởng, phát triển tốt, các địa phương trong huyện đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thủy nông điều tiết nước hợp lý bảo đảm nguồn nước tưới dưỡng cho lúa. Bên cạnh đó, khuyến cáo nông dân thường xuyên thăm đồng, kiểm tra sâu bệnh nhằm phát hiện sớm để có biện pháp phun trừ kịp thời; tích cực bắt ốc bươu vàng, diệt chuột để bảo vệ lúa.

TRUNG HIẾU

* Vụ mùa năm nay, xã Vũ Ninh (Kiến Xương) gieo cấy hơn 276ha, sau hơn 2 tuần tập trung xuống đồng gieo cấy lúa đã bắt đầu bén rễ hồi xanh, hiện địa phương đang chuyển trọng tâm sang chăm sóc và bảo vệ lúa. Theo đó, HTX đã chỉ đạo các tổ đội nông giang điều tiết giữ mực nước từ 3 - 5cm trên đồng ruộng để tạo độ ẩm, dưỡng cho toàn bộ diện tích lúa mùa. Tiến hành tỉa dặm bảo đảm mật độ lúa từ 25 - 30 khóm/m² kết hợp với bón thúc bằng phân NPK chuyên thức từ 7 - 10kg/sào. Tổ chức phát động chiến dịch diệt chuột và ốc bươu vàng tại các xứ đồng. Song song với công tác chăm sóc và bảo vệ lúa mùa, hiện nay HTX Vũ Ninh cũng đang tập trung hướng dẫn xã viên chăn độn phòng, trừ sâu cuốn lá cho 5ha đậu tương vụ hè thu.

VŨ ĐÔNG (Đài TTTH Kiến Xương)

Điều chỉnh phụ tải - cấp điện hiệu quả

Điều chỉnh phụ tải - cấp điện hiệu quả

Thời gian qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải, góp phần duy trì cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân. Ông Phí Minh Tân, Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Chương trình điều chỉnh phụ tải điện được Công ty Điện lực Thái Bình triển khai nhằm khuyến khích khách hàng chủ động giảm nhu cầu sử dụng điện, góp phần giảm công suất cục đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải, nâng cao hiệu quả kinh tế của hệ thống điện. Khi khách hàng tham gia chương trình được ngành điện cung cấp các hình thức ưu đãi phi thương mại như: nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đưa vào danh sách khách hàng ưu tiên cung cấp điện. Ưu tiên các dịch vụ khách hàng, rút ngắn thời gian xử lý sự cố lưới điện. Hỗ trợ tối đa các yêu cầu phát sinh trong quá trình sử dụng điện. Tư vấn miễn phí về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả. Miễn phí về sinh định kỳ trạm biến áp của khách



Công ty Điện lực Thái Bình đầu tư nâng cấp các trạm biến áp bảo đảm cung ứng điện ổn định, an toàn.

hàng. Hỗ trợ tư vấn kiểm toán năng lượng. Thường xuyên được bộ phận chăm sóc khách hàng khuyến cáo, sử dụng các thiết bị điện an toàn, hiệu quả. Để chống quá tải, Công ty đã vận động thỏa thuận 100% khách hàng có sản lượng tiêu thụ điện lớn ký kết

tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải điện (DR) với chỉ tiêu đạt mức điều chỉnh phụ tải theo kế hoạch giao. Đồng thời, kết hợp hoàn thiện phần mềm giám sát phụ tải để bảo đảm yêu cầu về dự báo phụ tải, nghiêm cứu phụ tải, giám sát hoạt động điều chỉnh phụ tải

của khách hàng và toàn hệ thống điện phục vụ chương trình DSM, nâng cao hiệu quả hoạt động chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Tính đến ngày 30/6/2019 có 50 khách hàng ký biên bản đồng ý tham gia, số khách hàng chính thức tham gia đạt 23 khách hàng. Công

suit có thể điều chỉnh giảm loại 1 của 23 khách hàng đợt 1 (tính trong 1 giờ) khoảng 33,213MW; công suất điều chỉnh phụ tải loại 2 (tính 1 giờ) khoảng 49,551MW. Ngoài ra, Công ty Điện lực Thái Bình còn phối hợp cùng Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam (Vets) làm việc với 27 khách hàng tổ chức tư vấn đánh giá tiềm năng nhu cầu sử dụng điện của khách hàng để vận động khách hàng tham gia vào chương trình điều chỉnh phụ tải điện. Đợt nắng nóng kéo dài vừa qua để ưu tiên cấp điện ổn định phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân, Công ty Điện lực Thái Bình đã phối hợp với khách hàng sản xuất công nghiệp lớn trên địa bàn chủ động cắt giảm phụ tải sử dụng theo thỏa thuận tham gia chương trình đã ký kết, với công suất tiết kiệm được 41,86MW. Qua đó góp phần giảm công suất cục đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện quốc gia, giảm tình trạng quá tải cho lưới điện.

Cùng với chương trình giảm phụ tải với phương châm "Cung cấp điện với chất lượng và dịch vụ tốt nhất", Công ty đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi hoạt động, đặc biệt trong khai ứng dụng các dịch vụ mới trong công tác kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Trong đó, hoạt động của 10 phòng tâm Hành chính công tỉnh, khách hàng, trong đó có 1 quầy giao dịch tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Việc mở các phòng giao dịch để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh và các chi nhánh điện lực trên địa bàn nhằm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị về điện; tiếp nhận các ý kiến phản ánh, góp ý của khách hàng và nhân dân. Các quy định, thủ tục hành chính trong dịch vụ khách hàng cũng được niêm yết công khai, minh bạch, việc tiếp nhận, xử lý và hoàn trả hồ sơ khách hàng được rút ngắn về thời gian, qua đó giảm bớt phiền hà, tạo sự gần gũi, thân thiện đối với khách hàng.

MẠNH THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC HOÀNG DIỆU Nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho người dân trong mùa nắng nóng, Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) đã chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo đảm cung cấp nước ổn định, đủ số lượng và chất lượng theo quy định. Những ngày qua, Thái Bình đã đón nhận nhiều đợt nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ tăng cao từ 37 - 39°C khiến nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tăng cao. Ông Bùi Hữu Thuận, tổ 8, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) cho biết: Nhà tôi có 3 người, trung bình một tháng sử dụng hơn 10m³ nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu cung

cấp. Tuy nhiên, vào những tháng hè lượng nước gia đình tôi sử dụng gần 20m³/tháng, chủ yếu phục vụ nhu cầu tắm, giặt của mọi người trong nhà. Không chỉ có gia đình ông Thường mà hầu hết các hộ dân khác thuộc phạm vi cấp nước của Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu nhu cầu sử dụng nước sạch cũng tăng cao trong mùa hè. Theo số liệu của Công ty, tổng khối lượng nước cung cấp cho người dân trong thời điểm đầu mùa hè (tháng 5) đạt gần 260.000m³/tháng, tăng khoảng 30% so với các tháng trước. Đặc biệt, nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân tiếp tục tăng trong tháng 6. Trong đó, trung bình một ngày nhà máy sản xuất và cung

cấp từ 9.000 - 10.000m³ nước để cung cấp cho gần 15.000 hộ dân 6 xã, phường của thành phố, huyện Đông Hưng và khu công nghiệp Gia Lễ. Vì vậy, để bảo đảm cấp đủ nước phục vụ nhu cầu của khách hàng, ngay trước khi bước vào mùa nắng nóng, Công ty tập trung nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường vệ sinh công nghiệp như súc rửa hệ thống đường ống, xả bùn đúng quy định, bảo dưỡng các máy bơm nước; cải tạo các tuyến ống phân phối, dịch vụ; xây dựng van, điểm xả cặn và triển khai thông rửa các tuyến ống. Tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ hệ thống đường ống dẫn nước, từ đó phát hiện, sửa chữa và thay thế một số đường ống nước

bị rò rỉ nhằm tránh thất thoát nguồn nước và bảo đảm việc cung cấp nước được thông suốt. Đồng thời, chuẩn bị đầy đủ số lượng hóa chất để xử lý nguồn nước và các trang thiết bị vật tư để ứng phó với các sự cố trong quá trình vận hành cung cấp nước sạch phục vụ người dân. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng cao gấp từ 1,5 - 2 lần trong những ngày nắng nóng vừa qua và trong quá trình làm đường tại một số địa phương đã gây hỏng đường ống dẫn nước của Công ty khiến áp lực bơm nước của nhà máy bị giảm đáng kể. Ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu cho biết: Để việc sử dụng nước

của mọi nhà không bị gián đoạn, nhất là khi bị sự cố mất điện hay vỡ đường ống, các hộ gia đình cần đầu tư xây dựng thêm bể ngầm chứa nước hoặc máy bơm đẩy nước lên tầng 3, tầng 4. Cùng với tăng công suất nhà máy để cung cấp đủ lượng nước sạch sinh hoạt phục vụ người dân, Công ty quan tâm tới việc bảo đảm chất lượng nước sạch. Trong đó, làm tốt công tác nội kiểm và ngoại kiểm theo đúng quy định của nhà nước. Hàng ngày thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu như độ đục, độ trong, clo dư trong nước tại phòng nội kiểm đặt trong Công ty. Định kỳ phối hợp với các cơ quan chức năng lấy các mẫu nước xét nghiệm và kết quả đều đạt theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế. Các kết quả này đều được Công ty niêm yết công khai tại trụ sở UBND các xã, phường, khu công nghiệp trong vùng dự án để mọi người dân biết được chất lượng nguồn nước

minh đang sử dụng. Bên cạnh đó, Công ty tăng cường chia sẻ thông tin từ khách hàng sử dụng nước về chất lượng nước sạch nhằm khắc phục kịp thời sự cố, phục vụ khách hàng tốt hơn. Phát huy hiệu quả

đường dây nóng nhận và giải quyết kịp thời các cuộc gọi đến báo sự cố, như: áp lực nước, chất lượng nước... kể cả ngày lễ, ngày nghỉ cuối tuần. Với sự nỗ lực của cán bộ, nhân viên, Công ty Cổ

phần Cấp nước Hoàng Diệu cơ bản đã đáp ứng được cầu sử dụng nước sạch của người dân, góp phần nâng cao sức khỏe, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân.

ĐỨC ĐÚNG



Công nhân Công ty Cổ phần Cấp nước Hoàng Diệu vận hành trạm bơm nước.